

(สำหรับผู้ปกครอง)

เหตุผลซึ่งเห็นว่าจำเป็นต้องได้รับเงินช่วยเหลือแม้จะเกินกว่าเกณฑ์จำนวนเงินอนุมัติและเอกสารที่จำเป็น

สำหรับผู้เข้าข่ายตามเหตุผลด้านล่างนี้ แม้จะเกินกว่าเกณฑ์จำนวนเงินอนุมัติก็อาจมีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือได้
* เนื่องจากรายได้เกินเกณฑ์ ดังนั้นจึงอาจไม่ได้รับอนุมัติเงินช่วยเหลือแม้ว่าจะยื่นเอกสารที่จำเป็นแล้วก็ตาม จึงขอให้โปรดทราบ

	เหตุผล	เอกสารที่จำเป็น (ใช้สำเนาได้)
ก.	ถูกระงับหรือยกเลิกคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือประจำปีนี้หรือปีที่ผ่านมา (ระยะเวลาการรับเงินเป้าหมาย : 1 เมษายน 2565 ~ 31 มกราคม 2567)	หนังสือร้องการรับเงินช่วยเหลือ (เอกสารซึ่งระบุชื่อสมาชิกในครัวเรือนทุกคน และ 1.วันที่เริ่มได้รับเงินช่วยเหลือ 2. วันที่ถูกพักหรือถูกระงับเงินช่วยเหลือ) *มีผลใช้ได้เฉพาะกรณีที่มีการระบุชื่อสมาชิกในครัวเรือนทุกคนตามหนังสือคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาระดับปี 2567 เท่านั้น
ข.	เนื่องจากอยู่ระหว่างการว่างงาน ดังนั้นเงินได้ในระหว่างปี 2565 จึงใช้ไม่ถึง (ระยะเวลาการว่างงานเป้าหมาย : 1 มกราคม 2566 ~) *การออกจากงานเนื่องจากเกษียณอายุไม่ถูกรวมอยู่ในสถานะการว่างงาน	ใบรับรองผู้มีคุณสมบัติรับเงินประกันการว่างงาน ที่อยู่ช่วงเวลาขอรับตั้งแต่มีนาคม 2566 ถึงธันวาคม 2566 * กรณีไม่ได้รับเงินประกันการว่างงาน "รายงานการตรวจสอบสถานการณื" โดยกรมการสงเคราะห์และคุ้มครองเด็ก (ข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันอยู่ในสถานะว่างงานอยู่ และเอกสารที่ระบุชื่อและระยะเวลาว่างงานของบุคคลดังกล่าว)
ค.	เนื่องจากอยู่ระหว่างการหยุดงานจากความเจ็บป่วย ดังนั้นเงินได้ในระหว่างปี 2565 จึงใช้ไม่ถึง (ระยะเวลาการหยุดงานเป้าหมาย : 1 มกราคม 2566 ~)	เอกสาร 2 ฉบับด้านล่างนี้ ผู้ที่อยู่ช่วงเวลาพักงานตั้งแต่มีนาคม 2566 ถึงธันวาคม 2566 (1) "หนังสือร้องการหยุดงาน" ฯลฯ ซึ่งนายจ้างเป็นผู้ออกให้ *เอกสารซึ่งระบุระยะเวลาหยุดงาน (กำหนดการ) (2) ใบรับรองแพทย์ *เอกสารที่ทำให้เข้าใจถึงสถานการณ์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้เป็นเวลานาน
ง.	(1) เกินกว่าเงินที่ได้รับในปี 2565 (ปีระชที่ 4) ให้ยื่นภายในปี 2565 (ปีระชที่ 4) ด้วยตนเองและยื่นหนังสือร้องจำนวนเงินการเสียภาษี (ยกเว้นภาษี) ที่แสดงค่ารักษาพยาบาลที่ลดหย่อนมาแล้ว (2) หากยอดรวมค่ารักษาพยาบาลเป็นเวลา 12 เดือนติดต่อกันหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2566 เกิน 100,000 เบนแล้ว จำนวนเงินส่วนเกินจะเท่ากับหรือสูงกว่าจำนวนเงินมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง (ระยะเวลาเป้าหมาย: วันที่ 1 มกราคม 2566 ~) *พิจารณาเฉพาะค่ารักษาพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้เท่านั้น *กำหนดการในการอนุมัติอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุอันควร *สามารถยื่นแยกได้ทั้ง (1) และ (2) ตามที่ระบุไว้ด้านขวาแต่จะพิจารณาเฉพาะยอดค่ารักษาพยาบาลสูงกว่าเท่านั้น	กรณีที่เข้าเกณฑ์ตามข้อ(1)หนังสือร้องจำนวนเงินการเสียภาษี (ยกเว้นภาษี) ที่มาจากแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ * กรุณาดำเนินการขอลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลในปี 2565 (ปีระชที่ 4) ด้วยตนเองและยื่นหนังสือร้องจำนวนเงินการเสียภาษี (ยกเว้นภาษี) ที่แสดงค่ารักษาพยาบาลที่ลดหย่อนมาแล้ว * สำหรับผู้ที่ดำเนินการลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลภายในช่วงยื่นภาษีเงินได้ปี 2565 (ปีระชที่ 4) และ ณ วันที่ 1 ม.ค.2566 (ปีระชที่5) ก็ยังเป็นผู้มีภูมิลำเนาในเมืองควาซากิไม่จำเป็นต้องยื่นหนังสือร้องจำนวนเงินการเสียภาษี (ยกเว้นภาษี) กรณีที่เข้าเกณฑ์ตามข้อ(2)สำเนาเอกสารที่แสดงจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อ (2) ด้านซ้าย (เช่น หนังสือแจ้งค่ารักษาพยาบาลที่ออกโดยสำนักงานประกันสุขภาพ หรือ ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล) *กรณีที่ไม่มีค่าชดเชย เช่น เงินที่จ่ายให้เป็นครั้งคราว อาทิ การรักษาตัวในโรงพยาบาล, ค่าชดเชยคลอดบุตร ฯลฯ กรุณาแนบเอกสารเหล่านั้นมายื่นด้วย *เนื่องจากเอกสารที่ใช้ในการพิจารณานั้นไม่สามารถคืนได้ สำหรับผู้ที่มีกำหนดการ เช่น ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้และมีการลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลในภายหลัง กรุณายื่นสำเนาแทน
จ.	ได้รับการใช้บังคับการไม่เสียภาษีหรือการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีชาวเมือง *ไม่รวมกรณีที่เกิดจากการบันทึกรายการขาดทุนจากการขายหรือโอนสินทรัพย์ อาทิ ที่ดิน, อาคาร หรือหุ้น ฯลฯ หรือการหักค่าซื้อบ้าน *จำเป็นต้องรับรองสถานการณ์ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคน	เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งด้านล่างนี้ *สำหรับ จ. ถึง ฉ. กรุณายื่นเอกสารของปีล่าสุด (เอกสารของปี2566) *หนังสือร้องการไม่เสียภาษี *หนังสือร้องการยกเว้นภาษี *หนังสือร้องจำนวนเงินเสียภาษี(เอกสารซึ่งระบุรายละเอียดที่ได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี)
ฉ.	ได้รับการใช้บังคับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีกิจการเจ้าของคนเดียว *เหตุผลของการใช้บังคับกำหนดเฉพาะกรณีประกอบที่ปิดเท่านั้น	เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งด้านล่างนี้ *หนังสือร้องการไม่เสียภาษี *หนังสือร้องการยกเว้นภาษี *หนังสือร้องจำนวนเงินเสียภาษี(เอกสารซึ่งระบุรายละเอียดที่ได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี)
ช.	ได้รับการใช้บังคับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีสินทรัพย์ถาวร *เหตุผลของการใช้บังคับกำหนดเฉพาะกรณีที่ที่ดินเกิดการเปลี่ยนรูปไปจากรูปแบบมาตรฐาน หรือกรณีบ้านหรือสินทรัพย์ที่มีค่าเสื่อมราคาได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ	หนังสือร้องขอหัวข้อบันทึกสมุดทะเบียนภาษีสินทรัพย์ถาวร (เอกสารที่มีการระบุเหตุผลการยกเว้นหรือลดหย่อน)
ซ.	ได้รับการใช้บังคับการยกเว้นหรือลดหย่อนเบี้ยประกันของเงินบำนาญแห่งชาติ หรือการยกเว้นหรือลดหย่อน และผ่อนผันเบี้ยประกันของการประกันสุขภาพแห่งชาติ *จำเป็นต้องรับรองสถานการณ์ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคน *ยกเว้นการลดเบี้ยประกันของการประกันสุขภาพแห่งชาติ	(1) กรณีของการยกเว้นหรือลดหย่อนเบี้ยประกันของเงินบำนาญแห่งชาติ(เอกสารด้านล่างนี้ตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง)* (ระยะเวลาการยกเว้นเป้าหมาย : กรกฎาคม 2566 ~ มิถุนายน 2567) *หนังสือแจ้งอนุมัติค่าผ่อนผันการจ่ายเบี้ยประกัน และการยกเว้นเบี้ยประกันของเงินบำนาญแห่งชาติ * หนังสือชี้แจงเหตุผลในการยกเว้นเบี้ยประกันของเงินบำนาญแห่งชาติ (2) กรณีของการยกเว้นหรือลดหย่อนและการผ่อนผันเรียกเก็บเบี้ยประกันของการประกันสุขภาพแห่งชาติ (เอกสารด้านล่างนี้ตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง) *หนังสือแจ้งตัดสินใจอนุมัติการยกเว้นเบี้ยประกันสุขภาพแห่งชาติ *หนังสือแจ้งตัดสินใจอนุมัติการผ่อนผันเรียกเก็บเบี้ยประกันสุขภาพแห่งชาติ
ด.	ได้รับการให้กู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ระยะเวลาให้กู้ยืมหรือวันกำหนดตัดสินใจ : 1 มกราคม 2566~)	หนังสือแจ้งการตัดสินใจกู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รวมถึงเงินกู้ยืมฉุกเฉินรายย่อย)
ณ.	เป็นแรงงานจ้างรายวันลงทะเบียนของกรมสวัสดิการแรงงาน * กรณีมีผู้ที่มีรายได้หลายคนในครัวเรือน จำเป็นต้องมีหลักฐานรับรองของผู้ที่มีรายได้ทุกคน	สมุดประจำตัวผู้ประกันตนสำหรับประกันการว่างงาน
ญ.	มีนักเรียนมัธยมปลายซึ่งมีอายุเต็ม 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเป็นสมาชิกครัวเรือนในปัจจุบัน ณ วันที่ 2 เมษายน 2566 อาทิ นักเรียนชั้นปี 4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายภาคค่ำแบบนอกเวลา ฯลฯ * มีบางกรณีอาจได้รับการอนุมัติเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าไปในเกณฑ์จำนวนเงิน	ใบรับรองการลงทะเบียนเรียน(เอกสารที่มีตราประทับตำแหน่งของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งนักเรียนมัธยมปลายผู้เป็นเป้าหมายกำลังเรียนอยู่) หรือบัตรประจำตัวนักเรียน ฯลฯ